

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

các công trình giao thông tỉnh báo cáo hiện trạng quy hoạch hướng tuyến và đề xuất đầu tư xây dựng một số tuyến đường trục trong Khu kinh tế Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo

tỉnh nhấn mạnh: Các tuyến đường trục có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối các khu chức năng và thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Theo quy hoạch, trong

Khu kinh tế có 5 tuyến đường trục chính đã được phê duyệt. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách của trung ương và của tỉnh đầu tư cho xây dựng hạ tầng giao thông có mức độ nên đơn vị tư vấn và nhà đầu tư cần cân nhắc, lựa chọn đầu tư xây dựng những tuyến đường trục phù hợp với khả năng nguồn

sinh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn, nhà đầu tư, Sở Xây dựng và các sở, ngành chức năng phối hợp bàn bạc, thống nhất để xuất lựa chọn tuyến đường trục để đầu tư xây dựng, đồng thời sớm lập khái toán giá trị đầu tư báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

sinh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn, nhà đầu tư, Sở Xây dựng và các sở, ngành chức năng phối hợp bàn bạc, thống nhất để xuất lựa chọn tuyến đường trục để đầu tư xây dựng, đồng thời sớm lập khái toán giá trị đầu tư báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN...

(Tiếp theo trang 1)

HNĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. MTTQ các cấp thực hiện nhiệm vụ giám sát bầu cử, giám sát giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; qua giám sát đã kịp thời hướng dẫn cơ sở giải quyết những tình huống phát sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong quá trình tiến hành các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị thời gian tới MTTQ các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó, bảo đảm số đại biểu tối thiểu, cơ cấu, thành phần, chất lượng người ứng cử; tổ chức tốt các hội nghị cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng giữa những người ứng cử và đúng quy định của pháp luật. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, thực hiện tốt hoạt động giám sát thực hiện cuộc bầu cử như: hoạt động của các tổ bầu cử, việc lập và niêm yết danh sách người ứng cử, trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu... MTTQ từ huyện tới cơ sở phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về cuộc bầu cử, chủ trọng tuyên truyền đến tầng bào cơ đạo, cử tri lần đầu đi bỏ phiếu. Chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

GIAO BAN CỘNG TÁC VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

sự kiện diễn ra trên thế giới, trong nước, trong tỉnh, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025... Năm du lịch xã hội, tu dưỡng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của cả nước, của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc triển khai các dự án, công trình lớn, trọng điểm của tỉnh; công tác cán bộ; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Nắm du lịch xã hội về những vụ việc nảy sinh ở cơ sở, những vấn đề nhạy cảm, để tác động, ảnh hưởng tới tâm trạng, tư tưởng của nhân dân như: các vấn đề liên quan đến tình hình biển đảo, các hoạt động tin ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí, thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công tác viên du lịch xã hội ở các cấp; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kịp thời phản ánh tình hình du lịch xã hội và tham mưu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có giải pháp ổn định tình hình tu dưỡng ngay từ cơ sở.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Quý II/2021, Thành ủy Thái Bình tiếp tục chỉ đạo khối Dân vận tập trung bám sát địa bàn cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo, những vấn đề liên quan đến đất đai, đến bù giải phóng mặt bằng trước thẩm phán bầu cử; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và tìm nhân tố mới trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"; tích cực tuyên truyền, vận động cử tri, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

CHI ỦNG HỘ, TÀI TRỢ...

(Tiếp theo trang 1)

công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Để được hưởng ưu đãi về thuế, các tổ chức, doanh nghiệp phải bảo đảm có đầy đủ hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm: biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu hoặc văn bản, tài liệu xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 9/4, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã hơn 134,6 triệu người và hơn 2,91 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 9/4, cả nước có thêm 14 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 2.683 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện 2.429/2.683 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 219 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 81 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là gần 37.300 người.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 20 phút ngày 9/4, số người đang cách ly tập trung tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 25 trường hợp, giảm 7 trường hợp so với ngày 8/4. Hiện 25 trường hợp đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 15 mẫu bệnh phẩm và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tính từ ngày 1/1 đến ngày 9/4 lên 9.658 mẫu.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885

SƠ KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/4, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021. Đồng chí Trưởng Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh tới dự.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, quý I/2021, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước cơ bản được bảo đảm tốt. Quý I/2021, toàn quốc

xây ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 263 vụ, số người bị thương giảm 183 người. Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra, nguyên nhân do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao vào dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để bảo đảm trật tự ATGT trong quý II/2021, Ủy ban ATGT quốc gia xây dựng 9 nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện năm ATGT 2021 với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT"; thực

hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp tham gia giao thông an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn ra phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố trong công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I/2021.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện năm ATGT 2021; tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; đôn đốc kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại

các địa phương có tình hình tai nạn giao thông phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao trong quý I. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để ấn chỉnh sách về bảo đảm trật tự ATGT; tập trung phối hợp với các cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện các dự án, công trình nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe; tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng thực hiện công tác bảo đảm ATGT đường thủy nội địa trong mùa mưa bão. Bộ Công an triển khai thực hiện nghị lễ 30/4 - 1/5; đôn đốc kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại

vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn và vi phạm ma túy năm 2021, đồng thời xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, tập trung vào các hành vi chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường, người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm... Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý I/2021 lập báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và giải pháp hiệu quả để khắc phục, qua đó kéo giảm tai nạn giao thông trong quý II và cả năm 2021...

TRẦN TUẤN

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình. Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc và phương án đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hai tuyến đường trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vì vậy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và nhà đầu tư, nhà thầu thi công cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, sớm đưa các tuyến đường vào hoạt động.

Đối với tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố Thái Bình, các xã có dự án đi qua khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch chi tiết GPMB trước ngày 15/4; thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch tái định cư và các công trình hoàn trả, xử lý dứt điểm trong tháng 5 để đến

đầu quý III triển khai bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng. Các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động người dân hoàn thành ký nhận biên bản kiểm đếm, niêm yết công khai phương án và tiến hành chi trả hỗ trợ, đền bù GPMB, phấn đấu đến ngày 30/4 hoàn thành GPMB đất nông nghiệp; GPMB đất ở, đất khác, các công trình chậm nhất đến đầu quý IV phải hoàn thành. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu, để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, các sở, ngành, đơn vị chức năng, nhà đầu tư và nhà thầu thi công phối hợp thực hiện tốt công tác tài chính, thiết kế và

xây dựng công trình, bố trí địa điểm, mặt bằng khởi công thực địa theo đúng mốc thời gian nhà đầu tư đề xuất.

Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị chức năng và hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, triển khai nhanh công tác GPMB phục vụ thi công xây dựng tuyến đường. Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan và hai huyện nghiên cứu linh hoạt thực hiện các hạng mục tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn hai huyện kiên quyết xử lý

trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép; tập trung tuyên truyền, vận động người dân và triển khai các bước thủ tục đền bù, GPMB, hỗ trợ, đền bù GPMB nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với hai huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đến ngày 30/6 phải giải quyết dứt điểm công tác GPMB để bàn giao cho nhà đầu tư và nhà thầu thi công thực hiện xây dựng. Nhà đầu tư có kế hoạch, phương án phù hợp, thi công ngay các hạng mục để rút ngắn tiến độ tổng thể hoàn thành xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

KIỂM TRA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

sâu bệnh gây hại lúa xuân, chủ động thông báo tình hình sâu bệnh trên hệ thống truyền thanh, hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ kịp thời. Nhờ thực hiện tốt cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy, đến nay, sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lá xuất hiện và gây hại nhẹ, cục bộ ở một số diện tích sử dụng các giống nhiễm: BC15 không có gen kháng đạo ôn, TBR225, nếp... Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thời gian tới, bệnh đạo ôn sẽ phát sinh, phát triển, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm u xen kẽ mưa, độ ẩm cao. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại lúa 2 phát sinh, gây hại từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, các địa phương cần lưu ý kiểm tra, theo dõi chặt chẽ sự phát sinh, phát triển để phòng, trừ kịp thời.

Đối với bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò, theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến hết ngày 8/4 phát sinh 43 ổ dịch bệnh VDNC tại 209 hộ

chăn nuôi ở 8 huyện, thành phố. Số bò ốm là 337 con trong tổng đàn 991 con trâu, bò. Số chết đã tiêu hủy là 20 con (5 con bò, 15 con bê), tổng trọng lượng đã tiêu hủy 2.794kg. Các địa phương đã sử dụng 2.451,5 lít hóa chất và 35.543kg vôi bột để tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh.

Qua kiểm tra thực tế tại các xã: Phú Lương, Phú Châu (Đông Hưng), Bắc Sơn (Hưng Hà), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp phân công cán bộ chuyên môn tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra, phát hiện và tham mưu các biện pháp chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật đồng bộ từ chăm sóc đến phòng, trừ sâu bệnh; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp diệt chuột và ốc bươu vàng; thường xuyên kiểm tra, theo dõi sâu bệnh hại cuối vụ.



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sinh trưởng của lúa xuân tại xã Phú Lương (Đông Hưng).

Đối với bệnh VDNC trên trâu, bò, ngành Nông nghiệp và các sở, ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ mua vắc-xin tiêm phòng bệnh; tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng dẫn người chăn

nuôi cách nhận biết và phòng, chống bệnh VDNC, tích cực áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với người chăn nuôi, cần chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp trâu, bò

có biểu hiện bị bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh; nếu phát sinh ổ dịch phải khẩn trương báo cáo chính quyền, cơ quan chuyên môn để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tư vấn xây dựng đề án "Đưa nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong các trường phổ thông"

Chiều ngày 9/4, tại Nhà hát Chèo Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tư vấn xây dựng đề án "Đưa nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong các trường phổ thông".

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, văn nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho các bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Chương trình hành động số 160/

CTHD-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04, mục tiêu đến năm 2020 các trường học trên địa bàn tỉnh đưa nội dung giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng vào chương trình giảng dạy và giai đoạn 2021 - 2023 có 100% trường học đưa hát chèo truyền thống vào chương trình giảng dạy. Hiện nay, các cơ sở giáo dục đã đưa nghệ thuật hát chèo vào trường học với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; một số cơ sở giáo dục đã thành lập và duy trì tốt câu

lạc bộ hát chèo. Tuy nhiên, việc đưa nghệ thuật hát chèo vào trường học đang gặp một số khó khăn như: kinh phí cho đạo cụ còn hạn chế; thiếu giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm về nghệ thuật chèo để duy trì tính liên tục trong dạy và luyện tập; chất lượng giáo viên không đồng đều...

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả đề án.

ĐẶNG ANH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Hưởng ứng chương trình cả nước trồng 1 tỷ cây xanh

Công ty Điện lực Thái Bình vừa tổ chức phát động trồng cây tại trạm 110kV Tiền Hải. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình cả nước trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, Công ty Điện lực Thái Bình sẽ trồng 1.000 cây ăn quả các loại tại công ty, khuôn viên một số trạm điện, trong đó chủ yếu là xoài, nhãn, là những loại cây vừa cho quả vừa cho bóng mát và ít sâu hại.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên Công ty về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

MẠNH THẮNG

Ngày hội đọc sách của học sinh Trường Tiểu học Quang Trung

Hướng tới ngày Sách Việt Nam 21/4, chiều ngày 8/4, Thư viện tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương tổ chức ngày hội đọc sách tại Trường Tiểu học Quang Trung.

Tham gia ngày hội, gần 600 học sinh của Trường Tiểu học Quang Trung được khám phá xe ô tô thư viện lưu động với 2.000 cuốn sách bổ ích, lý thú. Trong

chương trình, cán bộ Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều trò chơi vận động giúp các em học sinh được thư giãn sau giờ học; đồng thời, những phần thi đó vui với phần thưởng là những cuốn sách bổ ích đã mang đến cho các em nhiều kiến thức về khoa học, lịch sử, các địa danh của quê hương, đất nước... Với máy tính, máy chiếu, tivi được kết nối internet trang bị trên xe ô tô

TỬ ANH